



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ กองสุขภาพระหว่างประเทศ

โทร ๐ ๒๑๔๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๔๐๔

ที่ สธ ๐๗๑๒.๐๓/ ๑๕๓

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมการเปิดตัวโครงการและพบปะเครือข่ายพันธมิตร งาน "Thailand International Health Expo 2021"

เรียน ผู้อำนวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ

ความเป็นมา

๑. ตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้มอบหมายให้กองสุขภาพระหว่างประเทศ ดำเนินการการจัดงาน Thailand International Health Expo 2021 ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์ (๑) เพื่อการประกาศศักยภาพ และความสำเร็จของการแพทย์ และระบบสาธารณสุขไทย ด้วยการสร้างความเชื่อมั่น และแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการ การควบคุมโรคระบาดโควิด-19 ของรัฐบาลไทย (๒) เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งประชาชน ภาครัฐ และเอกชน (๓) แสดงความเป็นผู้นำของกระทรวงสาธารณสุขไทย ส่งเสริมการประชุม บทบาทการแพทย์ และระบบสาธารณสุขไทย มาตรฐานสากล

๒. ตามมติการประชุมการจัดงาน Thailand International Health Expo 2021 เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องกมลทิพย์ บอลรูม โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ ให้มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกหลายหน่วยงาน เพื่อสรุปเนื้อหาและภาพรวม ในการทำการประชาสัมพันธ์ และเชิญผู้สนับสนุนมาเข้าร่วมงาน

ความละเอียดดังแจ้งแล้ว นั้น

ข้อพิจารณา

ในการนี้ กลุ่มส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเชิญชวนหน่วยงานและองค์กรที่มีความสำคัญระดับประเทศร่วมสนับสนุนในการจัดงาน "Thailand International Health Expo 2021" ยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศไทยเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการจัดงานมหกรรมสินค้าและบริการสุขภาพ "Thailand International Health Expo 2021" จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. ขออนุมัติจัดประชุมการเปิดตัวโครงการและพบปะเครือข่ายพันธมิตร งาน "Thailand International Health Expo 2021" วันพุธที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๕.๔๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดงานฯ จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๕๐ คน รวมทั้งคณะผู้จัดประชุมฯ ประกอบด้วย กองสุขภาพระหว่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนรวมทั้งสิ้น ๘๐ คน ดังรายละเอียดตาม (ร่าง) กำหนดการประชุมฯ ที่ได้แนบมาพร้อมนี้

๓. ขออนุมัติ...



4 หน่วยงาน จับมือกระตุ้นเศรษฐกิจสุขภาพประเทศ จัดงาน Thailand International Health Expo 2021

วันนี้ (10 มีนาคม 2564) ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายจิรุตม์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) นางรุจิรัศมี ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวงาน “Thailand International Health Expo 2021”

นายอนุทินกล่าวว่า จากสถานการณ์โรคโควิด 19 ของประเทศไทยที่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยความร่วมมือของคนไทยและระบบการสาธารณสุขที่เข้มแข็งเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ รวมทั้งรัฐบาลได้จัดหาวัคซีนป้องกันโรคเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนในประเทศไทย และได้ผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ตามมาเพื่อให้ทุกภาคส่วนฟื้นตัว เกิดความสมดุลระหว่างสุขภาพและเศรษฐกิจประเทศ โดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับ 3 หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) และ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงาน Thailand International Health Expo 2021 เป็นครั้งแรก ภายใต้แนวคิด “สร้างสุขภาพ เสริมเศรษฐกิจ เพื่อคุณภาพชีวิตประชาชน” ระหว่างวันที่ 16 -19 กรกฎาคม 2564 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ทั้งในรูปแบบ Online และ On Ground เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ความเป็นหนึ่งของระบบสุขภาพไทย สร้างความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการควบคุมโรคโควิด19 ของรัฐบาล การเตรียมความพร้อมทางด้านสาธารณสุขในการเปิดรับนักท่องเที่ยว และนักเดินทางเชิงธุรกิจจากต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมและขับเคลื่อนการกระจายรายได้ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในงาน เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่น่าระบบสุขภาพช่วยกระตุ้นภาคเศรษฐกิจของประเทศ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมทั้งชาวไทยและต่างชาติ ประมาณ 50,000 – 100,000 คน

ด้านนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า การจัดงาน Thailand International Health Expo 2021 จัดขึ้นสำหรับประชาชนทั่วไป บุคลากรด้านสุขภาพ และผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขนานาชาติ โดยเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขและอุตสาหกรรมสุขภาพทั่วโลกไว้ในงานเดียวกัน แบ่งเป็น 5 โซน ได้แก่ โซนนิทรรศการจากหน่วยงานชั้นนำ 14 Pavilions อาทิ พระมหากษัตริย์คุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านสาธารณสุข, Hero of COVID-19 เชิดชูบุคลากรผู้มีคุณูปการต่อระบบสาธารณสุขไทย, สร้างความเชื่อมั่นนโยบายและการจัดการโรคโควิด 19 ของรัฐบาล, วัคซีนโควิด 19, กัญชาและกัญชง, ศักยภาพศัลยกรรม, ศักยภาพระบบสาธารณสุขไทย, สมุนไพรไทย เป็นต้น โซนกิจกรรมเวทีเน้นกิจกรรมทางการแพทย์ โซนบริการประชาชน ให้บริการเบ็ดเสร็จจุดเดียว เช่น การยื่นขออนุญาตสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจากหน่วยบริการรัฐและเอกชน บริการทางการแพทย์แผนปัจจุบัน/ แพทย์แผนไทย/ แพทย์แผนจีน ตรวจสุขภาพ นวดสปา เป็นต้น โซนจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุน ธุรกิจและบริการสุขภาพ และโซนการประชุมสัมมนา บรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขทั่วโลก

นายจิรุตม์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า หนึ่งในนโยบายการทำงานของทีเส็บ คือ การสร้างความร่วมมือในการส่งเสริม

อุตสาหกรรมไม่ซ้ำร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจไม่ซ้ำทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ การจัดงาน Thailand International Health Expo 2021 นับเป็นความร่วมมือสำคัญของทีเส็บ ในฐานะเจ้าภาพหลักร่วมบริหารจัดการจัดงานกับหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเวทีการจัดงานประจำปีด้านการแพทย์สาธารณสุข

และการดูแลสุขภาพให้กับประชาชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดูแลสุขภาพ และการพัฒนาของสาธารณสุขไทย ที่จะสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ และยกระดับอุตสาหกรรมการจัดงานไม่ซ้ำของประเทศไทย เป็นการวางรากฐานและความร่วมมือแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการเสริมความแกร่งทางธุรกิจให้อุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งยังแสดงให้เห็นนานาชาติทั่วโลกได้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมของประเทศไทย ในการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการจัดงานทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Medical and Wellness Hub) ในระดับภูมิภาคเอเชียอีกด้วย



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...กลุ่มส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมฯ กองสุขภาพระหว่างประเทศ โทร. ๐ ๒๑๕๓ ๓๐๐๐ ต่อ ๑๕๕๐๔

ที่ สธ.๐๗๑๒.๐๓/๕๕๗

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง...ขออนุมัติจัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางน้ำและทางอากาศ สำหรับสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine)

เรียน ผู้อำนวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ

ความเป็นมา

๑. ตามประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19 เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางการกำหนดสถานที่กักกันที่รัฐกำหนด พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับที่ ๓ (กรณีทางบก) ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้เปิดระบบรับผู้ป่วยชาวต่างชาติและผู้ติดตามที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยผ่านด่านพรมแดนทางบก เพื่อเข้ารับการรักษายาบาลตามโครงการสถานพยาบาลรองรับการเป็นสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) ตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นมา (เอกสารหมายเลข ๑)

๒. ตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสุขภาพระหว่างประเทศ ได้เสนอ (ร่าง) การเปิดระบบการเข้ามารับการรักษายาบาลในสถานพยาบาลทางเลือก Alternative Hospital Quarantine (AHQ) ผู้ป่วยและผู้ติดตาม ผ่านด่านทางน้ำ ในการประชุมคณะกรรมการอำนาจการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19 ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแนวทางในการกำหนดเส้นทาง การเปิดระบบการเข้ามารับการรักษายาบาลฯ ทางน้ำ นำร่องที่สำนักงานท่าเรือกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร สำนักงานท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี สำนักงานท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และท่าเรืออื่น ๆ

๓. ตามที่ผู้ประกอบการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในกลุ่ม Helipad และ Air ambulance ได้ประชุมปรึกษาร่วมกับผู้อำนาจการกองสุขภาพระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีความประสงค์จะเชื่อมต่อการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษายาบาลในสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) ที่เดินทางจากด่านพรมแดนทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ นั้น

ข้อพิจารณา

ในการนี้ เพื่อให้การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้ติดตามที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย สำหรับการรักษายาบาลในสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ พิจารณาแล้วเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. ขออนุมัติจัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางน้ำและทางอากาศ สำหรับสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๙ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมีอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้แทนกรมควบคุมโรค สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมเจ้าท่า กรมศุลกากร สำนักงานการบินพลเรือน ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) บริษัท การท่าอากาศยาน จำกัด (มหาชน) บริษัทสายการบิน สมาคมธุรกิจเรือยอร์ช สมาคมโรงพยาบาลเอกชน สมาคมคลินิกไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนรวม ๔๐ คน

๒. ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมในข้อ ๑ โดยใช้งบประมาณของกองสุขภาพระหว่างประเทศ รหัสงบประมาณ ๖๔ - ๐๐๔๑๒๖๒๐๐.๘๐๔๗ - ๖๔๑๑๒๐๐ - ๒๑๐๐๗๓๓๐๓๑P๓๐๖๒ - ๐๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการกักกันตัวสำหรับชาวต่างชาติในสถานที่รัฐกำหนดรองรับมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๗,๖๐๐ บาท (เจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) สามารถจำแนกค่าใช้จ่ายได้ ดังนี้

๒.๑ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (มีโต๊ะ ๓๕ บาท x ๔๐ คน x ๒ มื้อ x ๑ ครั้ง)	๒,๘๐๐	บาท
๒.๒ ค่าอาหารกลางวัน (มีโต๊ะ ๑๒๐ บาท x ๔๐ คน x ๑ มื้อ x ๑ ครั้ง)	๔,๘๐๐	บาท
รวมเป็นเงินจำนวน	๗,๖๐๐	บาท

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยและกระจายการกันได้

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติตามข้อ ๑ และ ๒ ต่อไปด้วย
จะเป็นพระคุณ

(นางสาวภาวิณี สังขบูรณ์)

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ

อนุมัติ

(นางเสาวภา จงกิตติพงศ์)

ผู้อำนวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

เลขที่รับ	1149
วันที่รับ	๑๐ ก.พ. ๒๕๖๔
วันที่ออก	เวลา

ส่วนราชการ กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๔๐๔

ที่ สธ.๐๗๑๒.๐๓/ ๕๕๓ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง เสนอหนังสือเชิญประชุมเพื่อหารือแนวทางการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางน้ำและทางอากาศ สำหรับสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine)

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ความเป็นมา

๑. ตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสุขภาพระหว่างประเทศ ได้เสนอ (ร่าง) การเปิดระบบการเข้ามารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลทางเลือก Alternative Hospital Quarantine (AHQ) ผู้ป่วยและผู้ติดตาม ผ่านด่านทางน้ำ ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19 ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแนวทางในการกำหนดเส้นทาง การเปิดระบบการเข้ามารับการรักษาพยาบาลฯ ทางน้ำ นำร่องที่สำนักงานท่าเรือกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร สำนักงานท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี สำนักงานท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และท่าเรืออื่น ๆ ประกอบกับผู้ประกอบการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในกลุ่ม Helipad และ Air ambulance ได้ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับกองสุขภาพระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีความประสงค์จะเชื่อมต่อการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาพยาบาลในสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) ที่เดินทางจากด่านพรมแดนทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ นั้น

๒. ตามหนังสือกลุ่มส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ กองสุขภาพระหว่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ สธ.๐๗๑๒.๐๓/๔๔๙ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้อนุมัติให้จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางน้ำและทางอากาศสำหรับสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๙ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมีอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เอกสารหมายเลข ๑)

ข้อพิจารณา

ในการนี้ เพื่อให้การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้ติดตามที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย สำหรับการรักษาพยาบาลในสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กองสุขภาพระหว่างประเทศ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอหนังสือเชิญประชุมเพื่อหารือแนวทางการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางน้ำและทางอากาศ สำหรับสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมควบคุมโรค สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมเจ้าท่า กรมศุลกากร สำนักงานการบินพลเรือน ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) บริษัท การท่าอากาศยาน จำกัด (มหาชน) บริษัทสายการบิน สมาคมธุรกิจเรือยอร์ช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ลงนามแล้ว

(นายอาคม ประดิษฐสุวรรณ)
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๑๑ ก.พ. ๒๕๖๔

เสาวภา จงกิตติพงศ์

(นางเสาวภา จงกิตติพงศ์)

ผู้อำนวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กองสุขภาพระหว่างประเทศ โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๔๐๔
ที่ สธ ๐๗๑๒.๐๓/๔๔๓ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางน้ำและทางอากาศ สำหรับ
สถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine)

เรียน ผู้อำนวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกัน

ตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้เสนอ (ร่าง) การเปิดระบบการเข้ามารับการ
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลทางเลือก Alternative Hospital Quarantine (AHQ) ผู้ป่วยและผู้ติดตาม
ผ่านด่านทางน้ำ ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19 ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแนวทางในการกำหนดเส้นทาง การเปิดระบบการเข้ามารับ
การรักษาพยาบาลฯ ทางน้ำ นำร่องที่สำนักงานท่าเรือกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร สำนักงานท่าเรือแหลมฉบัง
จังหวัดชลบุรี สำนักงานท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และท่าเรืออื่น ๆ ประกอบกับผู้ประกอบการด้านการ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยในกลุ่ม Helipad และ Air ambulance ได้ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีความประสงค์จะเชื่อมต่อการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาพยาบาลในสถาน
กักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) ที่เดินทางจากด่านพรมแดนทางบก ทาง
อากาศ และทางน้ำ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้ติดตามที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย สำหรับการ
รักษาพยาบาลในสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงขอรียนเชิญ ท่านและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางน้ำและทางอากาศ สำหรับสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine)
ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๙ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR - Code ด้านล่างนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุมฯ ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวต่อไป
ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายอาคม ประดิษฐสุวรรณ)
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจิรายุ หุนสูงวงศ์)
นักจัดการงานทั่วไป



(สิ่งที่ส่งมาด้วย)

แจ้งท้าย

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางน้ำและทางอากาศ สำหรับสถานกักกันใน
โรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine)

ที่ สธ ๐๗๑๒.๐๓/..... ดังรายนามต่อไปนี้ โดยให้แต่ละหน่วยงานเข้าร่วมแต่ละ ๓ ท่าน

- ๑) ผู้แทนกรมควบคุมโรค
- ๒) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
- ๓) กรมเจ้าท่า
- ๔) กรมศุลกากร
- ๕) สำนักงานการบินพลเรือน
- ๖) ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)
- ๗) บริษัท การท่าอากาศยาน จำกัด (มหาชน)
- ๘) บริษัทสายการบิน
- ๙) สมาคมธุรกิจเรือยอร์ช
- ๑๐) สมาคมโรงพยาบาลเอกชน
- ๑๑) สมาคมคลินิกไทย
- ๑๒) สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ Alternative Hospital Quarantine จำนวน ๕ แห่ง



ระเบียบวาระการประชุม
เพื่อหารือแนวทางการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศและทางน้ำ
สำหรับสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine)

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๙ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

.....

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานการประชุม: อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑ ประกาศหลักเกณฑ์แนวทางการกำหนดสถานที่กักกันที่รัฐกำหนด พ.ศ.๒๕๖๓ ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

๒.๑ หลักเกณฑ์แนวทางการกำหนดสถานที่กักกันที่รัฐกำหนด พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับที่ ๓ (กรณีทางบก)

๒.๒ สรุปมติการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19 ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓

๓.๑ (ร่าง) แนวทางการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางน้ำ สำหรับสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine)

๓.๒ (ร่าง) แนวทางการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ กรณีใช้ Helipad และ Air ambulance สำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้ติดตามเข้าสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine)

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

๒.๑ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (มีโต๊ะ ๓๕ บาท x ๓๐๐ คน x ๑ มื้อ)	๑๐,๕๐๐ บาท
๒.๒ ค่าอาหารกลางวัน (มีโต๊ะ ๑๒๐ บาท x ๓๐๐ คน x ๑ มื้อ)	๓๖,๐๐๐ บาท
๒.๓ ค่าเอกสารประกอบการประชุม (๗๐ บาท x ๓๐๐ คน)	๒๑,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงินจำนวน	๖๗,๕๐๐ บาท

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยและกระจายการกันได้

๓. เสนอหนังสือนำเรียนปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเรียนเชิญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมฯ

๔. เสนอหนังสือเชิญผู้แทนกรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ จังหวัดสระแก้ว และผู้แทนโรงพยาบาลเอกชนที่มีศักยภาพ เข้าร่วมเป็นผู้ชี้แจงแนวทางฯ

๕. เสนอหนังสือเชิญโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ Alternative Hospital Quarantine เข้าร่วมประชุมฯ

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติตามข้อ ๑ - ๒

๒. ลงนามในหนังสือตามข้อ ๓ - ๕

ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

นางสาวภา จงกิตติพงศ์

(นางสาวภา จงกิตติพงศ์)

ผู้อำนวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ

อนุมัติ

ลงนามแล้ว

(นายอาคม ประดิษฐสุวรรณ)

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๓

กำหนดการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำ Alternative Hospital Quarantine
สำหรับกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติรวมผู้ติดตาม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๙ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เวลา	รายละเอียด
๐๙.๐๐ น.	ลงทะเบียน
๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.	- กล่าวรายงานฯ โดย อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ - กล่าวเปิดการประชุมฯ โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	- ชี้แจงแนวทางการจัดทำ Alternative Hospital Quarantine สำหรับกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติรวมผู้ติดตาม ในหัวข้อดังนี้ (๑) แนวทางและระบบการดำเนินการโครงการ Alternative Hospital Quarantine โดย นางเสาวภา จงกิตติพงษ์ ผู้อำนวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ (๒) สถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID - 19 ในประเทศไทยและแนวทางการกักตัวสำหรับผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติ โดย นายแพทย์รัฐพงษ์ บุรีวงษ์ ผู้แทนกรมควบคุมโรค (๓) มาตรการในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยของผู้โดยสารหรือผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดย คุณต่อ สรลัมภ์ ผู้อำนวยการกองตรวจวันออกกลาง คณะทำงานเพื่อเตรียมการรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ (๔) ขั้นตอนการดำเนินการด้านการตรวจสอบเอกสารและขอวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ตามข้อ ๑ (๑๐) โดย ผู้แทนตรวจคนเข้าเมือง
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.	- ชี้แจงแนวทางการจัดทำ Alternative Hospital Quarantine สำหรับกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติรวมผู้ติดตาม (ต่อ) (๕) มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคของประเทศ โดย ผู้อำนวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (๖) แนวทางการดำเนินการรับ-ส่ง ผู้ป่วยและผู้ติดตามออกทางด่านทางบก โดย นายด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ด่านบ้านคลองลึก จังหวัดสระแก้ว (๗) แนวทางปฏิบัติงานในผู้ป่วยโรคติดต่ออันตราย/โรคอุบัติใหม่/โรคอุบัติซ้ำ โดย สถาบันบำราศนราดูร/กรมควบคุมโรค/กรมการแพทย์/กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (๘) การใช้งาน Application COSTE เพื่อการรายงานผู้ป่วยและผู้ติดตาม รวมทั้งการออกหนังสือรับรองการกักตัว โดย คุณปณทริก สุวรรณภาพ ผู้ประสานงานและเลขานุการผู้อำนวยการสถาบันป้องกันและควบคุมโรคเขตเมือง (๙) ตัวอย่างสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ Alternative Hospital Quarantine โดย โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่และเวสต์ไวด์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรีเวช (๑๐) ระบบสารสนเทศในการกรอกเอกสารผ่านอิเล็กทรอนิกส์ โดย บริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.	- ถาม-ตอบ - ปิดการประชุม

หมายเหตุ (๑) รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มในห้องประชุม เวลา ๑๐.๓๐ น. และ เวลา ๑๔.๓๐ น.
(๒) รับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ น.
(๓) กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

พระราชโองการโปรดเกล้าฯ (ทพ.อาคม)
8612
๑ ๖ ๖.ค. ๒๕๖๓

ส่วนราชการ กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๔๐๔
ที่ สธ ๐๗๑๒.๐๓/ ๓๑๓๔ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำ Alternative Hospital Quarantine สำหรับ
กลุ่มผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติรวมผู้ติดตาม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ และขอเชิญประชุมฯ

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ความเป็นมา

ตามหนังสือกองสุขภาพระหว่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๑๒.๐๓/๓๐๔๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพอนุมัติให้จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำ Alternative Hospital Quarantine สำหรับกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติรวมผู้ติดตาม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๙ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข นั้น

ข้อพิจารณา

เนื่องด้วยเหตุขัดข้องบางประการ กองสุขภาพระหว่างประเทศพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำ Alternative Hospital Quarantine สำหรับกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติรวมผู้ติดตาม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ จากเดิม ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๙ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ สำหรับวัน เวลา และสถานที่คงเดิม
๒. เสนอหนังสือถึงผู้เข้าร่วมประชุมและผู้เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำ Alternative Hospital Quarantine สำหรับกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติรวมผู้ติดตาม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
๓. เสนอหนังสือนำเรียนปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อลงนามในหนังสือถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อแจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำ Alternative Hospital Quarantine สำหรับกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติรวมผู้ติดตาม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติในข้อ ๑
๒. ลงนามในข้อ ๒ และ ๓

ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

อนุมัติ
ลงนามแล้ว

(นายอาคม ประดิษฐสุวรรณ)
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๑ ๗ ๖.ค. ๒๕๖๓

ปิยนม กระจ่าง
(นางสาวศิริินภา สระทองหน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
แทนผู้อำนวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ

แจ้งท้าย

เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำ Alternative Hospital Quarantine สำหรับกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติรวมผู้ติดตาม ครั้งที่ 3/2563

ที่ สธ ๐๗๑๒.๐๓/๒๕๖๓/๑๖๖๘/๑๖๖๘ สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ Alternative Hospital Quarantine จำนวน ๑๗๔ แห่ง
ดังรายนามต่อไปนี้ โดยให้แต่ละสถานพยาบาลเข้าร่วมแห่งละ ๒ ท่าน

- ๑) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครธนโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
- ๒) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
- ๓) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
- ๔) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลเฉพาะทางขนาดใหญ่ ด้านสมองและกระดูก
- ๕) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่กล้วยน้ำไท
- ๖) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแคโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
- ๗) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เกษมราษฎร์ประชาชื่น
- ๘) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหงโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
- ๙) ผู้อำนวยการศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิโนโรงพยาบาลเฉพาะทางขนาดเล็ก
- ๑๐) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
- ๑๑) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร่ โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วยเรื้อรังขนาดกลาง
- ๑๒) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลซีจีเอสโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
- ๑๓) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเซ็นต์หลุยส์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
- ๑๔) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เพชรเกษม ๒
- ๑๕) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ลาดพร้าว
- ๑๖) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพธารินทร์
- ๑๗) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ธนบุรี
- ๑๘) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
- ๑๙) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนวมินทร์ ๙ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
- ๒๐) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกอก ๙ อินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
- ๒๑) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล
- ๒๒) ผู้อำนวยการโรงพยาบาล บี บี เอสโรงพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังขนาดเล็ก
- ๒๓) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบีเอ็นเอสโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
- ๒๔) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปิยะเวทโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
- ๒๕) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เปาโล โชคชัย ๔
- ๒๖) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เปาโล พหลโยธิน
- ๒๗) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เปาโล เกษตร
- ๒๘) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังศุขเวชขนาดเล็ก
- ๒๙) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท ๑ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
- ๓๐) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท ๒ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

- ๓๑) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท ๓ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
- ๓๒) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ โรงพยาบาลทั่วไป ขนาดใหญ่
- ๓๓) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ พระราม ๒
- ๓๔) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่พระรามเก้า
- ๓๕) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
- ๓๖) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมเหล็กซีโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
- ๓๗) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามคำแหง
- ๓๘) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโสตถูอินเตอร์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก
- ๓๙) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
- ๔๐) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางโรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย
- ๔๑) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม
- ๔๒) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
- ๔๓) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
- ๔๔) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชธานีโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
- ๔๕) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งกมล โรงพยาบาลเฉพาะทางขนาดเล็ก
- ๔๖) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิรินโรโรงพยาบาลเฉพาะผู้ป่วยเรื้อรังขนาดเล็ก
- ๔๗) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ไซนาทาวนโรโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
- ๔๘) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
- ๔๙) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
- ๕๐) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิทโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
- ๕๑) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ สิ้นแพทย์ ศรีนครินทร์
- ๕๒) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุขสวัสดิ์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
- ๕๓) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุขุมวิทโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
- ๕๔) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เสรีรักษ์
- ๕๕) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดนแพทย์ อ่าวนาง โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
- ๕๖) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่กาญจนบุรีเมโมเรียล
- ๕๗) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
- ๕๘) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นรามโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
- ๕๙) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอนแก่น โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
- ๖๐) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางโรงพยาบาลสิริเวช
- ๖๑) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
- ๖๒) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ๑๑ อินเตอร์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
- ๖๓) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทราโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
- ๖๔) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทราโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
- ๖๕) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
- ๖๖) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวชโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
- ๖๗) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ขนาดใหญ่ สมิติเวช ชลบุรี

- ๖๘) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
- ๖๙) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
- ๗๐) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี อมตะนครโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
- ๗๑) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดีแถมฉบบังโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
- ๗๒) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แม่สาย โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก
- ๗๓) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
- ๗๔) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางกรุงเทพเชียงราย
- ๗๕) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโอเวอร์บรีค
- ๗๖) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่กรุงเทพเชียงใหม่
- ๗๗) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่ราม
- ๗๘) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมาน์เทนวิวโรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วยบำบัดยาเสพติดขนาดเล็ก
- ๗๙) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด
- ๘๐) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกายภาพบำบัดขนาดเล็ก ด็อกเตอร์ เฮลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล
- ๘๑) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
- ๘๒) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
- ๘๓) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
- ๘๔) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดีปากเกร็ดโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
- ๘๕) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เวสต์เมดิคอล
- ๘๖) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอสโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
- ๘๗) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
- ๘๘) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ขนาดกลาง ธนบุรีบูรณา
- ๘๙) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเปาโล รังสิต
- ๙๐) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพทย์รังสิตโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
- ๙๑) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพทย์รังสิต ๒ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
- ๙๒) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางจุฬารัตน์ ๓๐๔ อินเตอร์
- ๙๓) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลการุญเวช อยุธยา
- ๙๔) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชธานีโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
- ๙๕) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศุภมิตรเสนาโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
- ๙๖) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
- ๙๗) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
- ๙๘) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล
- ๙๙) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรวมแพทย์ไฮธรโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
- ๑๐๐) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพระยองโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
- ๑๐๑) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีระยองโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
- ๑๐๒) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
- ๑๐๓) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
- ๑๐๔) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ๓ อินเตอร์

- ๑๐๕) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่จุฬารัตน์ ๙ แอร์พอร์ต
- ๑๐๖) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่บางนา ๕
- ๑๐๗) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเปาโล พระประแดงโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
- ๑๐๘) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เปาโล สมุทรปราการ
- ๑๐๙) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์สุพรรณภูมิโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
- ๑๑๐) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี-ชัยปราการโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
- ๑๑๑) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่สินแพทย์ เทพารักษ์
- ๑๑๒) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กพานาซีพระราม ๒
- ๑๑๓) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เอกชัย
- ๑๑๔) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี สมุทรสาครโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
- ๑๑๕) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
- ๑๑๖) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรีโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
- ๑๑๗) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
- ๑๑๘) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรวมแพทย์(หมออนันต์)
- ๑๑๙) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย-วัฒนา โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
- ๑๒๐) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
- ๑๒๑) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
- ๑๒๒) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร
- ๑๒๓) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งชีวมิตราขนาดเล็ก
- ๑๒๔) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานีโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
- ๑๒๕) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรีโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน มีรายชื่อดังนี้

- ๑) คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูตินรีเวชอินสปายร์ ไอวีเอฟ
- ๒) คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูตินรีเวชเอ็นไอซี
- ๓) คอนราตี เอ.อาร์.ที คลินิกเฉพาะทาง ด้านเวชกรรมสูตินรีเวช
- ๔) แบงค็อกเซนทรัลคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
- ๕) มิลเลนเนียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา
- ๖) ลาวิดาคคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูตินรีเวช
- ๗) เลเจนท์คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูตินรีเวช
- ๘) วี เอฟ ซี คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติ-นรีเวช
- ๙) เวิลด์ไวด์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรีเวช
- ๑๐) คลินิกทันตกรรมบีเอฟซีเดนทัล ครีนครินท์
- ๑๑) สยามเฟอริลิตีคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม สูตินรีเวชวิทยา
- ๑๒) เอส เอ อาร์ ที คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรีเวช
- ๑๓) เอสเอฟซีเฟอริลิตีคลินิกเฉพาะทางด้านสูตินรีเวช

- ๑๔) อาร์เอฟจีคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติศาสตร์นรีเวช
- ๑๕) คลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง สาขานิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
- ๑๖) คลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง สาขาบ่อวิน
- ๑๗) คลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง สาขาหนองซาก บ้านบึง ชลบุรี
- ๑๘) คลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง สาขานิคมอุตสาหกรรม ๓๐๔ ปราจีนบุรี
- ๑๙) คลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง สาขาบ้านฉาง
- ๒๐) คลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง สาขาปลวกแดง
- ๒๑) คลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง สาขานิคมพัฒนา
- ๒๒) คลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง สาขาบ้านเพ
- ๒๓) สหคลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง สาขาป้อม ปตท.มาบข่า
- ๒๔) คลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง สาขานิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด
- ๒๕) คลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง สาขาแหลมแม่พิมพ์ระยอง
- ๒๖) คลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง สาขาสะพานสี่ ปลวกแดง ระยอง
- ๒๗) คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสตอร์ค เอ.อาร์.ที.
- ๒๘) เจตนิ น ไอวีเอฟ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูตินรีเวช
- ๒๙) ซีเอฟจีคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติ-นรีเวช
- ๓๐) ทวีมิ่งคลลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูตินรีเวช
- ๓๑) แบงก์คอกส์ลยกรรมตกแต่งคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม
- ๓๒) พารากอนเพอร์ทิลิตี้คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูตินรีเวช
- ๓๓) รัชดาเมดิคอลเจนเนอร์อัสสหคลินิก
- ๓๔) สตีเวนส์เพอร์ทิลิตี้คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูตินรีเวช
- ๓๕) สไมล์ไอวีเอฟคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูตินรีเวชวิทยา
- ๓๖) เชียงใหม่ ไอ.วี.เอฟ สหคลินิก
- ๓๗) คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรีเวชไอดีดับลิวชี
- ๓๘) คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรีเวชไอดีดับลิวชี ไพร์มเพอร์ทิลิตี้คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม
สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา
- ๓๙) สุนิลเดนทอลคลินิกทันตกรรม
- ๔๐) คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติศาสตร์นรีเวชวิทยากีฬาไอวีเอฟอุดรธานี
- ๔๑) คลินิกเวชกรรมเอสเทค
- ๔๒) คลินิกทันตกรรมบางกอกสไมล์ สาขาถนนอโศก
- ๔๓) คลินิกทันตกรรมบางกอกสไมล์ สาขาสุขุมวิท ๕
- ๔๔) คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรีเวชทะเลาะ ไอวีเอฟ บางกอก
- ๔๕) มีสกวานคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
- ๔๖) เมโกะพระราม ๒ สหคลินิก (เวชกรรม-เวชกรรมเฉพาะทางด้านสูตินรีเวช)
- ๔๗) ไวท์ไลฟ์คลินิกเวชกรรม สาขา ๒
- ๔๘) อีเคไอคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติ-นรีเวช
- ๔๙) ไอ เบบี คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรีเวช

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๗๑๒.๐๓/ ๑๕๕๐



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำ Alternative Hospital Quarantine สำหรับกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติรวมผู้ติดตาม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

เรียน

อ้างถึง หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๑๒.๐๓/๑๕๓๙ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้เรียนเชิญ ท่าน ให้เกียรติเข้าร่วมชี้แจงในการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำ Alternative Hospital Quarantine สำหรับกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติรวมผู้ติดตาม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๙ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นั้น

เนื่องด้วยเหตุขัดข้องบางประการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงขอเลื่อนการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำ Alternative Hospital Quarantine สำหรับกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติรวมผู้ติดตาม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ จากเดิม ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๙ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ วัน เวลา และสถานที่คงเดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม ประดิษฐสุวรรณ)
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กองสุขภาพระหว่างประเทศ

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๔๐๔

โทรสาร ๐ ๒๑๔๙ ๕๖๓๐ สายด่วนกรมฯ ๑๔๒๖

ผู้ประสานงาน นางสาวกนกวรรณ ศीलโสภณ



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ห้องรองปลัดกระทรวงฯ
นพ.ชงชัย กิริติหัตถยากร
เลขรับ 8470
วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๓
เวลา 14.22

กระทรวงสาธารณสุข
เลขรับ 60906
วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๓
เวลา 10.43

ส่วนราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๓๐๐๐ ต่อ ๑๘๕๐๔
ที่ สธ ๐๓๑๒.๐๓/๓๑๕๒ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง เสนอหนังสือเรียนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขแจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุมเพื่อชี้แจงแนว
ทางการจัดทำ Alternative Hospital Quarantine สำหรับกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติรวม
ผู้ติดตาม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ความเป็นมา

ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๓๑๒.๐๓/๓๑๐๕ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
ได้เรียนเชิญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทาง
การจัดทำ Alternative Hospital Quarantine สำหรับกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติรวมผู้ติดตาม
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๙ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมี
การถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นั้น

ข้อพิจารณา

เนื่องด้วยเหตุขัดข้องบางประการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงขอเลื่อนการประชุมเพื่อ
ชี้แจงแนวทางการจัดทำ Alternative Hospital Quarantine สำหรับกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติ
รวมผู้ติดตาม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ จากเดิม ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑
ชั้น ๙ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ วัน เวลา และสถานที่คงเดิม รายละเอียด
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ขอเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายอาคม ประดิษฐสุวรรณ)

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เรียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ

เพื่อโปรดพิจารณาลงนามในหนังสือที่แนบ

จะเป็นพระคุณ

(นางสาวนิตยา พวงเงิน)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

แทนผู้อำนวยการกองกลาง

๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๓

- ทราบ
- อนุมัติ
- ลงนามแล้ว

(นายชงชัย กิริติหัตถยากร)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ

๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๓